

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ TẬP HUẤN PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ



Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Sáng ngày 06/01/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020. TCTK vinh dự tiếp đón ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị. Tham dự Lễ khai mạc Hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Mai Thị Thu Vân, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ủy ban kinh tế, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ; các đồng chí lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo TCTK; chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo của 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị đã diễn ra trong 02 ngày 06-07/01/2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định ngành thống kê là ngành vất vả, nhưng cũng xác lập đây là ngành có vai trò quan trọng cho đất nước. Phải có số liệu thống kê để hoạch định chính sách, đường lối phát triển dựa trên cơ sở khoa học như vậy thì chính sách mới đi vào cuộc sống. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trước tới nay vẫn luôn quan tâm đến ngành Thống kê. Thủ tướng vui mừng cho biết, năm 2018 chỉ số chung về năng lực thống kê theo các tiêu chí đánh giá của Ngân hàng Thế giới xếp hạng 19/145 quốc gia, vùng lãnh thổ, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Thống kê cần làm tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành; (2) Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 gồm 9 nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác và mục tiêu chủ yếu của năm 2020, Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội nghị này cần chủ động hoàn thiện Kế hoạch công tác cụ thể của từng đơn vị trong đó chú trọng thực hiện những khâu đột phá để thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm. Ngoài ra, một số báo cáo cũng được trình bày tại Hội nghị nhằm cụ thể các nhiệm vụ quan trọng phải triển khai quyết liệt năm 2020.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trao tặng cho 14 tập thể và 7 cá nhân vinh dự nhận Huân chương lao động, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 10 cá nhân, đồng thời trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

10 sự kiện nổi bật của ngành Thống kê trong năm 2019

1. Đổi mới công nghệ thực hiện Tổng điều tra
2. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành
3. Đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê
5. Chính phủ ban hành công cụ đánh giá chất lượng thống kê
6. Hoàn thiện môi trường pháp lý thống kê
7. Phát huy hiệu quả công tác truyền thông
8. Tổ chức và tham dự các hội nghị quan trọng của Chính phủ
9. Thực hiện hiệu quả các đề án quan trọng của Ngành
10. Hợp tác quốc tế về thống kê đi vào thực chất

Viện Khoa học Thống kê tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thống kê ứng dụng

Từ ngày 26-30/12/2019, Viện Khoa học Thống kê (ISS) đã cử 03 nghiên cứu viên tham dự và trình bày tại Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Thống kê ứng dụng (ICAS2019) tổ chức tại Dhaka, Bangladesh với chủ đề chính “Những thách thức mới nổi trong một thế giới dữ liệu là trung tâm”.

ICAS2019 cung cấp 210 báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu về thống kê của 19 quốc gia với nhiều nội dung khác nhau. Tại Hội nghị, ISS đã trình bày 02 báo cáo kết quả nghiên cứu, gồm: (1) Khai thác nguồn dữ liệu về giá bán lẻ hàng hóa trên các trang web (Big data) để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Việt Nam; (2) Đo lường và đánh giá chất lượng thống kê nhà nước theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê. Các báo cáo này được Hội nghị đánh giá cao về lĩnh vực thống kê ứng dụng.



ThS. Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng và nghiên cứu viên Đậu Thị Quỳnh Trang trình bày báo cáo tại Hội nghị

Nguồn: <http://gso.gov.vn>.

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHÍNH THỨC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Sáng ngày 19/12/2019, Ban chỉ đạo Trung ương (BCĐ TW) Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra.



Ban chủ tọa điều hành Hội nghị

tác Tổng điều tra dân số và Nhà ở năm 2019.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn, giúp nâng cao chất lượng thông tin và kết quả của cuộc Tổng điều tra; kết quả Tổng điều tra đã phản ánh đầy đủ, chi tiết về tình hình dân số, nhân khẩu học, chất lượng nhà ở và điều kiện sống của nhân dân thay đổi trong 10 năm qua.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tặng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 14 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

TỔ CHỨC NGHIỆM THU CHÍNH THỨC ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Trong tháng 12/2019 và đầu tháng 01/2020, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tổ chức nghiệm thu chính thức kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: "Đánh giá tác động của thuế Bảo vệ môi trường, thuế Xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam" do Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia chủ trì thực hiện, ThS. Nghiêm Thị Vân làm chủ nhiệm đề tài; đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin phục vụ tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước" do Viện Khoa học Thống kê thực hiện và ThS. Hoàng Thu Hiền làm chủ nhiệm đề tài; đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống máy tính" do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện Khoa học Thống kê chủ trì thực hiện và ThS. Đồng Nguyễn Lệ Hằng làm chủ nhiệm đề tài.

Các thành viên trong các Hội đồng đều cho rằng đây là những đề tài rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Ngoài ra, Hội đồng chỉ ra những vấn đề cần bổ sung để hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

Hình ảnh các Hội đồng nghiệm thu:



Đánh giá tác động của thuế Bảo vệ môi trường, thuế Xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam



Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ thu thập thông tin phục vụ tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước



Nghiên cứu xây dựng hệ thống thi tuyển công chức, viên chức trong ngành Thống kê trên hệ thống máy tính

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Trong tháng 12 năm 2019, thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê chương trình thống kê viên chính, đây là chương trình đào tạo bắt buộc đối với công chức đang giữ ngạch Thống kê viên để thi nâng lên ngạch Thống kê viên chính; và 02 lớp Bồi dưỡng Phân tích thống kê kinh tế - xã hội nhằm nâng cao nghiệp vụ về phân tích và dự báo thống kê. Giảng viên các lớp là những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao, trách nhiệm, và nhiều kinh nghiệm thực tế.



Tập thể lớp chụp ảnh lưu niệm trong Lễ khai giảng

Nguồn: <http://vienthongke.vn>